

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3409 /SNN&PTNT-ĐĐ
V/v báo cáo kết quả tham dự hội thảo tham vấn góp ý kiến “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều”.

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại Công văn số 10963/UBND-NN ngày 22/8/2019, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham dự hội thảo tham vấn góp ý kiến “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh kết quả tham dự hội thảo, với các nội dung sau:

Hội thảo tham vấn góp ý kiến “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều” được tổ chức tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng trong 01 ngày (ngày 23/8/2019). Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đ/c Trần Quang Hoài - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai; Đ/c Nguyễn Đình Chuyển - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng; Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định và bà Mizuho Okimoto Trưởng Chương trình Chính sách Xã hội và Quản trị tổ chức UNICEF.

Tham dự Hội thảo có hơn 120 đại biểu đến từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc Hội, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, tổ chức UNICEF và đại diện, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi/Chi cục đê điều và PCLB, Văn Phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN của 29 tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Phát biểu khai mạc, Đ/c Trần Quang Hoài - Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và các văn bản hướng dẫn được ban hành đã góp phần hoàn thiện đáng kể hành lang pháp lý trong công tác phòng, chống thiên tai góp phần thúc đẩy quản lý rủi ro thiên tai giảm thiểu thiệt hại, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trước bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, sự phát triển phải bền vững không làm gia tăng rủi ro thiên tai. Sau nhiều năm triển khai thực hiện Luật đã phát sinh một số vấn đề còn bất cập, chưa hợp lý, do đó việc xây dựng và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều là cần thiết, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình lên Quốc hội kiến nghị và sửa đổi Luật. Sau khi tổ

chức nhiều hội thảo tham vấn lấy ý kiến và điều chỉnh, hiện đã hoàn thành dự thảo lần 4 với nội dung tương đối hoàn thiện và đầy đủ. Theo chương trình xây dựng Luật, Dự thảo Luật sẽ được tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành dự thảo lần 5 để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến tại phiên họp vào tháng 9/2019. Bên cạnh đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổ chức các cuộc họp liên quan để thẩm tra. Theo kế hoạch, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng chống thiên tai, Luật đê điều sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2020.

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe các bài trình bày, báo cáo: Quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê điều; Chia sẻ Luật Phòng, chống thiên tai của một số quốc gia và đóng góp ý kiến để thúc đẩy quyền trẻ em trong dự thảo Luật sửa đổi phòng, chống thiên tai; Báo cáo về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, cụ thể:

- Đối với dự thảo sửa đổi Luật Phòng chống thiên tai sẽ quy định bổ sung về công trình giám sát thiên tai vào công trình phòng, chống thiên tai; Đào tạo, huấn luyện, cung cấp phương tiện, trang thiết bị và có chính sách hỗ trợ cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; Bổ sung Quỹ phòng, chống thiên tai ở trung ương để xử lý khi có tình huống thiên tai nghiêm trọng xảy ra, đồng thời để tiếp nhận, phân phối nguồn hỗ trợ, cứu trợ của các tổ chức quốc tế cho công tác ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai;...

- Đối với Luật đê điều, bổ sung quy định về hoạt động nạo vét luồng lạch, việc sử dụng bãi nổi, cù lao; xây dựng cầu qua sông; thẩm quyền huy động lực lượng, vật tư, phương tiện của trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để phù hợp với Luật Phòng, chống thiên tai; quyền hạn của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều để phù hợp với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có những tham luận, chia sẻ về vấn đề những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật, những ý kiến góp ý về giải thích từ ngữ trong Luật Đê điều; nguồn tài chính, lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai; kiểm soát an toàn thiên tai;... cần phải được quy định cụ thể làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện trong thực tiễn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo UBND tỉnh./. *N.Từ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiến Dũng